

Source :

มติชน

Date :

15 มี.ค. 2563

Page :

1,8

No:

63057600

เลิกเก็บค่าประกันมิเตอร์ การไฟฟ้าคืนเงิน31มีค.

เริ่มลงทะเบียน25มีค.

สุเมธทำงานถึง11เม.ย.

‘ศักดิ์สยาม’ขอให้ช่วย

หั่นมะกันบวก2พันจุด

กกพ.เตรียมประกาศผู้ยื่นขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ไม่ต้อง
จ่ายค่าประกันมิเตอร์แล้ว ชำระแค่ค่าตรวจสาย
ไฟฟ้า 100-1,500 บาทต่อมิเตอร์ (อ่านต่อหน้า 8)

คำประกัน

ประกาศระยะ 3 ไม่กระทบหุ้น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายณัฐพล คำภาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยในขณะนี้จนถึงเดือนปลายมีนาคม 2563 ยังคงผันผวนต่อเนื่องมากพอสมควร เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยุโรปและสหรัฐยังเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง รวมถึงในประเทศเองก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งด้วยเช่นกัน ทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นเรื่องที่กดดันตลาดหุ้นไทยสูงมาก โดยเมื่อมีการประกาศเข้าระยะที่ 3 เชื่อว่าอาจควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสได้บ้าง เนื่องจากหากประกาศเข้าระยะ 3 แล้ว เครื่องมือหรือสรรพกำลังต่างๆ น่าจะเข้าไปอยู่กับการจัดการควบคุมเชื้อมากที่สุด

“โควิด-19 เป็นปัจจัยหลักในการกดดันหุ้นไทย แต่หากไทยประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 แล้ว มองว่าไม่ใช่จุดที่น่ากลัว เพราะที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงแรงกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค เป็นเพราะยังไม่รู้ว่าโรคระบาดจะเข้าสู่ระยะ 3 เมื่อใด ซึ่งเมื่อรู้แล้วภาพมันจะกลับหัวทันที เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ระยะ 3 งบประมาณทั้งหมด คนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข จะต้องเข้ามาช่วยเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อให้เร็วที่สุด ซึ่งจะทำให้การแพร่ระบาดเร่งตัวขึ้นในช่วงแรก แต่จะลดลงรวดเร็วในช่วงท้าย เหมือนเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้น จึงประเมินว่าการเข้าสู่ระยะ 3 ของโรค ไม่ได้ทำให้หุ้นปรับลดลง แต่ทำให้ความกังวลเริ่มทยอยหมดไป” นายณัฐพลกล่าว

เชื่อดัชนีต่ำสุดไม่น่าหลุด 900 จุด

นายณัฐพลกล่าวว่า ในแง่ของโอกาสปรับตัวลดลง (ดาวน์ไซด์) ดัชนีหุ้นไทยมีการปรับลดลงบ้าง แม้อาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้บ้าง เพราะตลาดหุ้นทั้งไทยและทั่วโลกปรับตัวลดลงลึกมากในช่วงที่ผ่านมา หลังจากนี้อาจมีจังหวะปรับตัวลดลงอีก แต่จากการที่ดัชนีหุ้นปรับลดระดับลงไปทดสอบบริเวณ 960 จุด ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ประเมินว่าระดับดังกล่าวน่าจะใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดของดัชนีหุ้นไทยแล้ว โดยอาจเห็นจุดต่ำสุดใหม่ใกล้เคียงกับระดับ 960 จุดได้อีกเล็กน้อย แต่เชื่อว่าดัชนีไม่น่าจะปรับลดลงหลุด 900 จุดไป ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐ ก็ขึ้นอยู่กับดัชนีหุ้นของต่างประเทศด้วยว่าจะปรับลดลงแตะระดับ 10% อีกหรือไม่ ซึ่งหากประเมินจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบของแทบทุกธนาคารกลางทั่วโลก การถูกโอบอุ้มอยู่ ก็น่าจะยากที่จะปรับลดลงเป็นหลัก 10% เหมือนที่ผ่านมา จึงไม่ได้มองว่าจะเลวร้ายมากขนาดนั้น

นายณัฐพลกล่าวว่า ทิศทางราคาน้ำมันขณะนี้มีการแข่งขันผลิตน้ำมันแบบถึงที่สุด ซึ่งธรรมชาติของน้ำมันยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนัก เพราะเป็นเรื่องของดีมานด์และซัพพลาย ที่หากราคาน้ำมันปรับลดลงกว่าราคาต้นทุน แหล่งผลิตก็ไม่สามารถผลิตได้ ก็ต้องหยุดผลิตไปแค่นั้น มันก็จะเป็นการลดซัพพลายในตลาดไปในตัวอยู่แล้ว เรื่องน้ำมันจึงยังไม่ได้นำเป็นห่วง เสถียรภาพของราคาน่าจะปรับดีขึ้นได้ต่อไป

ทองคำพื้นฐานยังไม่น่าสนใจ

นายณัฐพลกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มราคาทองคำ ในระยะสั้นน่าจะอยู่ในกรอบแคบๆ เพราะทองคำกับหุ้นจะแตกต่างกัน ในส่วนของหุ้นมีปันผล มีกระแสเงินสดที่ชัดเจนมากกว่า แต่ทองคำขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียว ซึ่งในส่วนของราคาหุ้นในขณะนี้ก็ปรับลดลง และมีความน่าสนใจมากกว่าทอง โดยหากสนใจเรื่องการติดตัวขึ้น (รีบาวด์) ในสัปดาห์ถัดไป สหรัฐและยุโรปจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้กระแสเงินจะวิ่งเข้าสู่ตลาดหุ้นก่อน หุ้นจึงจะฟื้นตัวนำขึ้นไปก่อน ส่วนทองคำหากปรับลดลงมาอีกๆ โดยธรรมชาติจะไม่ฟื้นตัวเร็ว เพราะจะต้องใช้เวลาในการสร้างฐานราคาอยู่พอสมควร จึงประเมินว่าในระยะสั้นทองคำยังไม่น่าสนใจ รอให้มีการพื้นฐานเสร็จก่อน จึงจะน่าสนใจมากขึ้น โดยทองคำจากที่เคยให้ถือในสัดส่วน 20% ของการลงทุนทั้งหมด ลดลงเหลือ 10% แทน จุดซื้อที่น่าสนใจคือ 1,450-1,480 เหรียญสหรัฐ หมายความว่าอาจเห็นราคาทองคำไทยลดลงอีก 400-500 บาท ซึ่งก็เป็นจุดที่สามารถทยอยสะสมได้

ทองคำเจอแรงกดดันระยะสั้น

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า ทิศทางราคาทองคำในช่วงนี้ผันผวนหนักมาก สาเหตุหลักที่สำคัญมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีการพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐและยุโรป เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ก็เริ่มพบในตัวเลข 2 หลักแล้ว ส่งผลทำให้นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้น อีกทั้งยังมีกองทุนต่างประเทศเข้ามาเก็งกำไรในตลาดซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้าร่วมด้วย จึงสนับสนุนให้ราคาทองคำผันผวนสูง มีการปรับขึ้นและลงระหว่างวันหลายครั้ง ส่วนการที่ราคาทองคำปรับลดลงติดๆ กัน เป็นเพราะราคาทองคำปรับขึ้นสูงมากแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จึงเริ่มเห็นแรงขายทำไร้ออกมาบ้าง แต่หากโควิด-19 ยังไม่สามารถควบคุมได้ ทิศทางต่อไปยังเป็นการขึ้นอยู่

“ขณะนี้หุ้นลดลง เรียกว่าทั้งดิ่งเลยก็ได้ ตามมาด้วยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแรงเหมือนกัน แต่ทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และในช่วงที่ผ่านมา มักจะปรับตัวขึ้น หากมีปัจจัยเสี่ยง หรือหุ้นและราคาน้ำมันร่วง แต่ตอนนี้ทองคำก็มาลดลงด้วย จึงกลายเป็นภาวะที่ไม่ปกติ เป็นสถานการณ์

ที่ประเมินแนวโน้มในอนาคตทำได้ยากมาก โดยต้องรอดูทิศทางตลาดทองคำของต่างประเทศร่วมด้วย ซึ่งเชื่อว่าแนวโน้มจะชัดเจนขึ้นหลังจากตลาดต่างประเทศเปิดในวันที่ 16 มีนาคม นี้ ส่วนไทยจะเริ่มรู้ในวันถัดไป” นายจิตติกล่าว

นายจิตติกล่าวว่า นอกจากโควิด-19 จะเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความปั่นป่วนให้กับการลงทุนทั่วโลก และกระทบกับภาวะเศรษฐกิจโลกให้ทรุดตัวลงแล้ว ยังมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบ ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน และสงครามการค้าที่ยังไม่ยุติ แม้จะผ่อนคลายลงก็ได้ การลงทุนในขณะนี้จึงต้องทำด้วยความระมัดระวัง และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

‘ทองคำ’ ซีอีโอโควิดกระทบหนัก

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์ รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลกระทบจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก โดยเฉพาะที่ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมาช่วยหล่อเลี้ยงประเทศ ซึ่งเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสถึงจุดสูงสุดเมื่อใด จากนั้นจะมีแนวโน้มลดลงได้ แต่ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้ในอัตราที่ลดลง แต่มีการขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งการขยายเป็นวงกว้างนี้เกิดจากระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ต่างจากผลกระทบจากโรคร้ายเมื่อ 17 ปีก่อน

“ถือได้ว่าประเทศไทยมีมาตรการในการรับมือกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสได้ดีในระดับหนึ่ง แต่หากเกิดอะไรขึ้นในอนาคตขอให้กระทรวงสาธารณสุขบอกความจริงกับประชาชนโดยไม่ใช้ปิดบัง ซึ่งการปิดบังหากประชาชนมารู้ทีหลังครีทอาจจะไม่เหลืออยู่เลย โดยเฉพาะภาวะการเมืองที่ไม่มั่นคง ช่วงนี้จึงอยากเห็นความสามัคคี ร่วมไม้ร่วมมือกันจากทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้” ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าว

ส่งออกจีนขยายตัวติดลบพุ่ง 75%

น.ส.กัญญกัต ดันดีพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า สรท.อยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าของไทย เบื้องต้นประเมินว่าหากส่งออกของไทยไปจีนติดลบต่อเดือนตั้งแต่ลบ 25% ถึงลบ 75% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 โดยเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดที่ลบ 75% เดือนมีนาคมที่ลบ 50% เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ลบ 25% จะทำให้การส่งออกของไทยไตรมาส 1/2563 ลบ 3.6% ขณะที่ไตรมาส 2/2563 ลบ 2.91% และครึ่งปีแรกของปี 2563 ลบ 3.3% ทั้งนี้ เฉพาะส่งออกของไทยไปจีนมีสัดส่วนประมาณ 12% ของการส่งออกรวม ทำให้ครึ่งปีแรกของไทยจะสูญเสียรายได้รวม 1,500-17,000 ล้านบาทหรือสหรัฐ

“ต้องรอดูตัวเลขการส่งออกอีก 1-2 เดือน ว่า จะกลับมาติดลบแค่ไหน หลังจากเดือนแรกปีนี้บวก 3.35% เพราะได้ยอดการสั่งซื้อล่วงหน้าช่วงตรุษจีน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่รุนแรงจนกระทบต่อระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ซึ่งตัวเลขติดลบเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2563 จะสะท้อนว่าไวรัสโควิด-19 กระทบต่อการส่งออกแค่ไหนด้วย” น.ส.กัญญ์กมลกล่าว

ลุ้นสถานการณ์ปกติหุ้นฟื้นตัว

น.ส.กัญญ์กมลกล่าวว่า ทั้งนี้ หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติสามารถส่งออกตลาดจีนและอีกหลายประเทศได้ น่าจะทำให้ภาคการส่งออกไทยฟื้นตัว แต่มองว่าการส่งออกอยู่ที่ 0-1.5% บนสมมุติฐานค่าเงินบาท 30.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในประเทศสหรัฐ ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในเวลาเพียง 30 นาทีหลังจากนั้น โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับขึ้นมาเกือบ 2,000 จุด หรือ 9.4% มาปิดที่ 23,185.62 จุด หรือปรับขึ้นมากเกือบเท่ากับมูลค่าที่สูญเสียไปในวันที่ 10 มีนาคม ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ก็ปรับขึ้น 9.3% มาปิดที่ 2,711.02 จุด ส่วนดัชนีแนสแด็กปรับขึ้น 9.4% มาอยู่ที่ 7,874.88% โดยทรัมป์ยังประกาศแผนที่จะซื้อน้ำมันมาสำรองเก็บไว้เพิ่มเติม และจะยกเลิกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายใต้งบประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะนำออกมาใช้

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ชาติ หรือจี 7 ประกอบด้วยสหรัฐ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี และญี่ปุ่น ประกาศจัดการประชุมผู้นำสมัยพิเศษว่าด้วยไวรัสโคโรนาผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันที่ 16 มีนาคมนี้ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการกับไวรัสโคโรนา ทั้งในด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเงินการคลัง และการวิจัย

ด้านคณะกรรมการยุโรปออกมากล่าวเตือนว่าการเติบโตในยุโรปในปีนี้จะตกลงสู่ตัวเลขติดลบ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา มีความเป็นไปได้สูงมากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในยุโรป และสหภาพยุโรปในภาพรวมจะตกลงต่ำกว่าศูนย์ในปีนี้

‘นพดล’และรป.ตั้งกองทุนพยุงชีวิต

นายณพดล ปัทมะ อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกระแสข่าวการเตรียมตั้งกองทุนสร้างเสถียรภาพทางตลาดทุน หรือ “กองทุนพยุงหุ้น” เพื่อแก้ปัญหาความผันผวนในตลาดหุ้นว่า เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะตัดสินใจ ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด ถ้าจะตั้งกองทุนพยุงหุ้นขึ้นจริง แต่คิดว่ารัฐบาลควรตั้งกองทุนพยุงชีวิตจากพิษเศรษฐกิจตามกฎหมายขึ้นด้วย ขณะนี้มีปัญหาคนหางานทำไม่ได้ ตกงาน เศรษฐกิจและฝุ่น PM2.5 ธุรกิจปิดกิจการ ขาดเค็มด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีก ปัญหาหนี้สินภาคธุรกิจขนาดเล็กและหนี้สินภาคครัวเรือนลุกลามไปทั่ว เกิดวิกฤตหนี้ วิกฤตชีวิต จนมีคนฆ่าตัวตาย เป็นจำนวนมากไม่น้อย บางครอบครัวตัดสินใจจบชีวิตพร้อมกัน นำความทุกข์และความเวทนาต่อญาติและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าว

“หลายกรณีถ้ามีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแบบทันทีที่ อาจช่วยชีวิตพี่น้องไทยที่หมดหนทางเหล่านั้นได้ จึงเสนอให้รัฐบาลตั้งกองทุนพยุงชีวิตจากพิษเศรษฐกิจ และเปิดช่องทางสายต่อชีวิตเพื่อให้คำแนะนำ ปกป้อง และช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาการเงินเขาชั้นวิกฤตและอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย เพื่อแสดงว่าเรายังห่วงใยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยในขั้นแรกอาจจัดสรรงบประมาณตั้งกองทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย แม้อาจไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกราย แต่ก็ดีกว่าถ้าเราพยุงหุ้นได้ เราควรพยุงชีวิตของพี่น้องที่ทุกข์ยากด้วย ทำเออะรับนอกจากดีในทางธุรกิจ ยังได้บุญด้วย มาตรการช่วยเหลือทางการเงินควรช่วยคนทุกระดับอย่างทั่วถึงเท่าเทียม” นายณพดลกล่าว

ยื่นขอคืนเงินมิเตอร์ทางเน็ต

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟ (มิเตอร์ไฟฟ้า) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท ที่ล่าสุดกำหนดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนทางออนไลน์วันที่ 25 มีนาคม และรับเงินวันที่ 31 มีนาคม ว่าแนวทางรับเงินดังกล่าวเป็นข้อสรุปเบื้องต้นของ กกพ.และ 2 การไฟฟ้าคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้ประชาชน และกลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็ก โดยการลงทะเบียนและรับเงินจะดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก กรอก 3 ขั้นตอนคือ 1.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 2.กรอกชื่อนามสกุล และ 3.กรอกเลขที่สัญญาการที่กำหนดอยู่ในบิลค่าไฟฟ้า

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนกรณีเจ้าของมิเตอร์รายนั้นๆ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมโยงกับระบบออนไลน์นั้น กลุ่มนี้ทาง 2 การไฟฟ้าจะจัดเป็นวีไอพี คือกลุ่มที่ต่างจากกลุ่มปกติ และจะหาวิธีอำนวยความสะดวกเพื่อคืนเงินให้ถึงเจ้าของมิเตอร์ต่อไป แต่ในปัจจุบันก็ต้องคำนึงถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย

“เบื้องต้นรูปแบบการลงทะเบียนจะคล้ายกับโครงการชิมช้อปใช้ แต่ต่างกันตรงที่โครงการชิมช้อปใช้จะแย่งกันลงทะเบียน แต่สำหรับการคืนมิเตอร์จะได้ทุกคนที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ คือ 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท จะส่งคืนทุกคนแน่นอน ไม่กำหนดเวลา คืนได้ตลอด ไม่ทันปีนี้ก็คืนปีหน้า ดังนั้น เจ้าของมิเตอร์ไม่ต้องกังวลส่วนวิธีคืนเงินทั้ง 2 การไฟฟ้ากำลังพิจารณา อาทิ จ่ายผ่านพร้อมเพย์ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือคืนเงินแบบเจอเจ้าของสิทธิ ต้องให้ 2 การไฟฟ้าไปกำหนดวิธีที่ชัดเจนอีกครั้ง แต่ได้เห็นนโยบายคือต้องสะดวกและถึงมือเจ้าของสิทธิทุกคน” แหล่งข่าวกล่าว

จ่ายค่าประกันตามขนาดแอมป์

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากขั้นตอนลงทะเบียนและรับเงินที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบแล้ว ในส่วนของคุณสมบัติของผู้รับเงินก็เป็นสิ่งที่ กกพ. และ 2 การไฟฟ้าต้องพิจารณารอบคอบเช่นกัน เพราะหากเจ้าของมิเตอร์และชื่อที่กรอกตรงกันจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป ส่วนกลุ่มที่กรอกแล้วไม่ตรง 2 การไฟฟ้าจะแก้ไขทันที หากแก้ไขทัน เช่น กรณีเจ้าของมิเตอร์ตาย ทายาทนำหลักฐานมาแสดง จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเช่นกัน แต่กรณีไม่มีหลักฐานของเจ้าของมิเตอร์ หรือกรณีชื้อบ้านมือสองแต่มีมิเตอร์ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิม กลุ่มเหล่านี้ทาง 2 การไฟฟ้าขอเวลา 2 สัปดาห์ในการทำระบบเพื่อแก้ปัญหาให้ แต่ปัญหาดังกล่าวต้องอยู่ที่ผู้ยื่นเอกสารด้วย โดยเฉพาะกรณีบ้านมือสอง หากเจ้าของมิเตอร์เดิมไม่ยินยอมก็เป็นสิทธิของเจ้าของเดิม

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า การคืนค่าประกันจะเป็นไปตามขนาดแอมป์ของมิเตอร์ คือขนาด 5, 15, 30 แอมป์ ได้คืน 300 บาท 2,000 บาท และ 4,000 บาท ตามลำดับ ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็กค่าประกันอยู่ที่ 6,000-8,000 บาท หากแยกแล้วผู้ที่อยู่ในเขต กฟน.คือ กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี จะได้รับเงินคืน 3.89 ล้านบาท วงเงิน 13,581 ล้านบาท พื้นที่ กฟภ.จะได้รับเงินคืน 19,987 ล้านบาท จำนวน 19.5 ล้านบาท

“จากนโยบายคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟ ในส่วนของผู้ชื้อยืมใช้ไฟฟ้ายาวใหม่จะไม่ต้องจ่ายค่าประกันแล้ว จะจ่ายเพียงค่าตรวจสายไฟฟ้าประมาณ 100-1,500 บาทต่อมิเตอร์ ขึ้นอยู่กับขนาดแอมป์ โดย กกพ.จะออกประกาศต่อไป คาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน” แหล่งข่าวกล่าว